

## THÁNH LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 09/04/2023

Tại Giáo Đoàn Fatima Miller - CĐCGVN / TGP Sydney

Sáng Chúa Nhật 9/10/2023 vào lúc 11.00am Sydney, cùng hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ mừng Chúa Sống lại, “Đức Kitô đã sống lại thật, Alleluia!” Những tiếng chuông trống truyền thống Việt Nam ngân vang khai màn Thánh Lễ Phục Sinh của Giáo Đoàn Đức Mẹ Fatima Miller, ca đoàn cùng cộng đoàn hát vang bài Ca Nhập Lễ, hân hoan rước Cha Chủ tế cùng đoàn Phụng vụ tiến lên Cung Thánh. Tất cả đã nói lên tâm tình hân hoan, vui mừng của cộng đoàn qua bầu khí long trọng đón Mừng Chúa Kitô Phục sinh tại Nhà thờ St. Therese Miller Sydney.

Cha Chủ Tế trang trọng làm phép nước và đi xuống các dãy ghế Giáo dân rảy nước Thánh trong khi ca đoàn và cộng đoàn cùng cất vang tiếng hát “Tôi đã thấy nước...” Cộng đoàn cảm nhận được hồng ân tha thứ qua Bí Tích Rửa Tội. Xin Chúa dùng nước Thánh tẩy rửa tâm hồn con với những gì con xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con. Amen. Tiếng hát tiếp tục ngân vang: “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra Alleluia. Và nước ấy chảy đến những ai thì tất cả đều được cứu rỗi và reo lên Alleluia. Alleluia...”

Trong bài giảng, Cha Chủ Tế Phêrô Trần Văn Trợ, Linh Mục Tuyên Úy Đặc trách Giáo Đoàn Miller nói về Đại Lễ Phục Sinh là biến cố hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa đã được ghi chép trong các Sách Sáng Thế, Sách Xuất Hành, các Tiên Tri, và các Sách Thánh Kinh khác. Lễ Phục Sinh là Mầu Nhiệm quan trọng nối kết thời đại Cựu Ước với thời đại của Tân Ước. Đồng thời, Phục Sinh đã diễn tả Vinh Quang rực rỡ của Đức Giêsu, Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa. Thiên Chúa Cha đã sai Ngài đến trần gian với thân phận của một con người đơn sơ khiêm tốn và phó thác. Ngài đã mang hết tội lỗi của Nhân loại và Ngài đã chết thay cho nhân loại để cứu độ con người ... Ngài đã sống lại thật vì Ngài chính là con Thiên Chúa.

Ca đoàn Đức Mẹ Fatima Miller đã chọn những bài hát Thánh Ca Mừng Chúa Phục Sinh rất hay và tâm tình. Các ca viên thật sốt sắng Phụng Vụ Thánh Ca dưới sự điều khiển của chị Ca Trưởng Lê Thị Quyết hầu giúp cho Giáo Dân thêm phần sốt sắng và hân hoan tham dự Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh.

Sau khi kết thúc Thánh lễ, ông trưởng Ban Mục Vụ Đường Phước Lộc chúc mừng Phục Sinh đến Cha đặc trách Giáo đoàn và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa. Đồng thời, ông cũng trân trọng giới thiệu cùng cộng đoàn nhóm quý chị mang tên Đức Mẹ Fatima, để cộng tác giúp thêm các việc Tông Đồ cho Giáo đoàn Miller. Hôm nay, quý chị với những tà áo dài truyền thống đồng phục đã đại diện cho Ban Mục Vụ gửi đến từng Giáo Dân những Trứng Phục Sinh thật thân thương trong niềm vui hân hoan Mừng Chúa Phục Sinh. Alleluia, Alleluia, Alleluia...

Minh Khang tường trình.









